

พุทธศาสนา

พระอาจารย์ทูล ชิบปปลโณ

พุทธศาสนา

พระอาจารย์ทูล ชิปโปปณโณ

# คำปรารภ

พุทธทำนายในสุบินนิมิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล ๑๖ ข้อที่ท่านกำลังอ่านอยู่ในขณะนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านในต้นฉบับเดิมที่นักปราชญ์เจ้าในยุคนั้นได้เรียบเรียงเอาไว้ในบางจุด บางข้อความ บางสำนวน ผู้อ่านในยุคนี้อาจจะไม่เข้าใจในความหมาย ข้าพเจ้าจึงได้เอาจุดนั้น ข้อความนั้นมาเรียบเรียงให้เป็นสำนวนที่อ่านง่าย เข้าใจได้ง่าย ไม่ต้องตีความ อ่านแล้วจะเข้าใจในความหมายนั้นทันที ส่วนเนื้อหาสาระในความหมายเดิมทรงเอาไว้ ไม่ได้แก้ไขแต่อย่างใด เพียงเอาสำนวนเก่าในบางจุดมาเรียบเรียงใหม่ให้สอดคล้องกันกับยุคสมัยในปัจจุบันนี้เท่านั้น

ฉะนั้น ขอให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณาความจริงในพุทธทำนายนี้ ขอทุกท่านจงวินิจฉัยในคำพุทธทำนายดังจะได้อธิบายต่อไปดังนี้

พระอาจารย์ทูล ขิปปปณฺโณ



# สารบัญ

พุทธทำนาย	๑
สุบินนิมิตข้อที่ ๑	๒
สุบินนิมิตข้อที่ ๒	๔
สุบินนิมิตข้อที่ ๓	๖
สุบินนิมิตข้อที่ ๔	๗
สุบินนิมิตข้อที่ ๕	๙
สุบินนิมิตข้อที่ ๖	๑๑
สุบินนิมิตข้อที่ ๗	๑๔
สุบินนิมิตข้อที่ ๘	๑๖
สุบินนิมิตข้อที่ ๙	๑๘
สุบินนิมิตข้อที่ ๑๐	๒๐
สุบินนิมิตข้อที่ ๑๑	๒๒
สุบินนิมิตข้อที่ ๑๒	๒๗
สุบินนิมิตข้อที่ ๑๓	๒๙
สุบินนิมิตข้อที่ ๑๔	๓๒
สุบินนิมิตข้อที่ ๑๕	๓๔
สุบินนิมิตข้อที่ ๑๖	๓๗



# พุทธท้าวหาซ

ในครั้งพุทธกาลนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิต  
ที่แปลกใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุร้ายอย่างไร จึงได้  
นำเรื่องนี้ไปนมัสการทูลถามพระพุทเจ้า รวมทั้งหมด ๑๖ ข้อ

# สุมิทเมตทัตที่ ๑

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิตเห็นโคล่าสั้น ๔ ตัว  
วิ่งมาจากทิศทั้ง ๔ มีลักษณะอาการเกรี้ยวกราดประดุจจะชนกัน  
ด้วยความโกรธแค้นกันมานาน พอโคทั้ง ๔ วิ่งเข้ามาใกล้กันแล้ว  
กลับถอยห่างออกจากกันไป ไม่ชนกันเลย

## พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น จะเกิดภัยธรรมชาติขึ้น  
คือฟ้าฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาล จะมีก้อนเมฆขนาดใหญ่ลอย  
มาจากทิศทั้ง ๔ เหมือนกับฟ้าฝนจะตกลงมาในพื้นที่ปฐพีอย่างหนัก  
เมื่อก้อนเมฆทั้ง ๔ ลอยเข้ามาใกล้กันแล้ว ก็ถอยถอยห่างออก  
จากกันไป ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ปฐพีเลย ข้าวกล้าในนา พืชผล



ธัญญาหารต่างๆ ก็แห้งแล้งตาย มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็พากัน  
อดอยากยากเข็ญ ล้มตายเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์อย่างนี้จะ  
เกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

# สุมิหเมตพัทธ์ ๒

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินเห็นต้นไม้ขนานานชนิด ยังไม่ใหญ่โตพอที่จะมีดอกมีผล แต่ต้นไม้ชิ้นเต็มไปด้วยดอกและผล จนกิ่งก้านสาขารองรับดอกผลนั้นไม่ไหว

## พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น กุมารี่ที่มีวัยยังไม่ควรจะมีสามี แต่กุมารี่นั้นอยากแต่งงานให้เป็นครอบครัว เพราะมีความกระสันใฝ่ฝันในราคะตัณหา ใจมีความกำเริบในกามคุณ มีความยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็นอย่างมาก มีความอยากในกามารมณ์แห่งความรักความใคร่ จึงได้แต่งงานกัน เมื่ออายุยังวัยเด็ก ไม่ถูกต้องตามประเพณีนิยม บางคนมั่วสุ่มกัน

ไม่มีความละอายเยี่ยงสัตว์ดิรัจฉาน เมื่อตั้งครรรค์ขึ้นมาก็หาวิธี  
 ซ้ำลูกในท้องของตัวเอง จึงเป็นบาปกรรมต่อไปในภายภาคหน้า  
 ยิ่งนัก เด็กบางคนยังมีพ่อแม่เลี้ยงดูอยู่บ้าง เด็กบางคนพ่อแม่  
 เลี้ยงดูไม่ไหว จึงได้ปล่อยปะละเลยให้หาขอทานกินตามลำพัง  
 เป็นเด็กเร่ร่อนจรจัด ไม่มีพ่อแม่ ไม่มีตระกูล ไม่มีการศึกษา ไม่มี  
 ที่พึ่งพาอาศัยในบ้านเรือน ค่าที่เหนนอนที่นั่น อดบ้าง อิ่มบ้าง  
 นำเวทนายิ่งนัก เหตุการณ์อย่างนี้จะมีในภายภาคหน้าโน้น ใครได้  
 ไปเกิดในยุคคนั้น สมัยนั้นก็จะต้องพบเห็นเหตุการณ์อย่างนี้แล

# สุมิหเมตพัทธ์ ๓

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิตเห็นฝูงพ่อแม่โคทั้ง  
หลายพากันคูดกินนมลูกของตัวเอง

## พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น พ่อแม่ทั้งหลายจะได้อาศัย  
กินหยาดเหงื่อแรงงานของลูก อาศัยข้าวปลาอาหารเครื่องอุปโภค  
บริโภคต่างๆ ที่ลูกแสวงหามาเลี้ยงดู พร้อมทั้งเงินทองก็ต้องแบ่งปัน  
ให้พ่อแม่ได้จับจ่ายใช้สอย ในยุคนั้นสมัยนั้น พ่อแม่ก็ต้องเอาอก  
เอาใจลูกยิ่งนัก ต้องประจบประแจงปะเหลาะลูกอยู่เสมอ ถ้าพูด  
ต่อลูกดีๆ ลูกก็แบ่งปันเงินทองให้ได้ใช้บ้าง ถ้าพ่อแม่พูดไม่ดี ก็  
จะไม่ได้รับส่วนแบ่งอะไรจากลูกนี้เลย เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีใน  
ภายภาคหน้าโน้น

# สุมิทเมตพัทธ์ ๕

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิตเห็นฝูงคนทั้งหลายพากันจับลูกโคตัวเล็กๆ เข้ามาเทียมแอก เพื่อลากล้อเกวียน เมื่อลากไปไม่ไหวก็จะพากันเขี่ยนตี

## พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนทั้งหลายจะพากันนิยมเอาเด็กที่จบปริญญามาใหม่ๆ ไปรับราชการแผ่นดิน บริหารการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอันเป็นงานที่หนัก ถึงจะมีความรู้ อยู่ก็ตาม แต่เด็กนั้นยังขาดประสบการณ์ ขาดความสามารถ ขาดความรอบรู้ ขาดความรอบคอบในการบริหารเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม จึงเกิดความผิดพลาดล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์

ขาดความรับผิดชอบ ขาดดุลการค้า ทำให้ประเทศชาติเสียหาย  
ทำให้ถ่วงความเจริญของประเทศชาติ ทำให้คนดูต่ำว่ากล่าว  
นานาประการ เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าแน่

# สุมิหเมิตพัทท์ ๕

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิตเห็นม้าวัวเดียว หัวเดียว มีสองปาก กินหญ้าได้สองทาง กินเท่าไรก็ไม่มีความอึดพอ

## พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนผู้มีหน้าที่ตัดสินคดีความต่างๆ จะใช้อุบายวิธีอันมีเล่ห์เหลี่ยมเพื่อเอาเงินจากคู่กรณีทั้งสอง เอาทั้งฝ่ายโจทก์ เอาทั้งฝ่ายจำเลย เพื่อเป็นค่าจ้างรางวัลในการวินิจฉัยคดีความบ้าง เอาค่านั้นบ้าง เอาค่านี้นั้นบ้าง ถ้าไม่ได้ตามคำเรียกร้อง ก็จะไม่รับเรื่องที่มาร้องเรียน ต้องการเท่าไรก็เรียกร้องเอาตามใจชอบ ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็เรียกร้องเอาน้อย ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ ก็เรียกร้องเอาเงินอย่างเต็มที่ แล้วจึงจะมา

๑๐ พุทธทำนาย

วินิจฉัยคดีตัดสินต่อไป เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาค  
หน้าทั่วโลก



# สุมิหเมิตพัทธ์ ๖

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิตเห็นมีหมู่มนุษย์ ถือ  
เถาทองคำอันมีค่ามหาศาลไปวางให้สุนัขจึงจอกถ่ายอุจจาระ  
ปัสสาวะใส่

## พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น กลุ่มคนที่โง่เขลา  
ปัญญาทึบ จะเอาพระธรรมคำสอนของเราตภาคตไปให้ลัทธิ  
ต่างๆ เหยียบย่ำทำลาย แล้วถ่ายทอดลัทธิของเขา เอาคำสอนของ  
เขาที่สกปรกโสโครกด้วยกิเลสตัณหาмаกกลบเกลื่อนในคำสอน  
ของเรา แล้วตัดแปลงแก้ไขคำสอนของเราให้เข้ากันกับลัทธิของเขา  
แล้วประกาศว่าคำสอนของเราตภาคตเป็นส่วนหนึ่งในลัทธิของเขา

ให้คนทั้งหลายมีความเข้าใจผิดว่าคำสอนของเราเข้ากันได้กับของเขา ถือว่าเป็นอันเดียวกัน ลัทธิเหล่านั้นไม่รู้คุณค่าในคำสอนของเราตลาคตแต่อย่างใด เรื่องอย่างนี้ก็จะไม่มีเมื่อเราตลาคตนิพพานไปแล้ว และจะมีลัทธิต่างๆ มาอวดอ้างว่าเป็นศาสนามีจำนวนมาก

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้า กลุ่มคนมีการศึกษาเล่าเรียนในพระธรรมคำสอนของเราตลาคต มีความเข้าใจในคำสอนของเราดีแล้ว แต่ก็ทำให้คำสอนของเราได้เกิดความมัวหมองเปรอะเปื้อนด้วยความอยากของตน เขาจะเอาพระธรรมคำสั่งสอนของเราไปดัดแปลงแก้ไข แล้วนำไปขายให้แก่ลัทธิอื่นๆ ลัทธินั้นก็เอาคำสอนของเราไปอ้างว่าเป็นคำสอนของพระเจ้าของเขาเหล่านั้นจะทำให้ชาวโลกเกิดความเข้าใจผิด พวกเขาชาวพุทธบริษัททั้งหลายก็จะเกิดความสับสน ไม่เข้าใจว่านี่เป็นคำสอนของเราตลาคตหรือเป็นคำสอนของลัทธิอื่นกันแน่ พระธรรมคำสอนของเราตลาคตที่มีคุณค่า มีความบริสุทธิ์ เหมือนถาดทองคำ ก็จะถูกคำสอนในลัทธิอื่นๆ ที่สกปรกเข้าไปเปรอะเปื้อนในคำสอนของเราต่อไปกุศลบุตรลูกหลานที่เกิดมาสุดท้ายภายหลัง ก็จะไม่รู้เลยว่าพระธรรมคำสอนของเราตลาคตที่บริสุทธิ์เป็นอย่างไร จะมีแต่

คำสอนของพวกลัทธิอันสกปรกโสโครกเหล่านั้นเปราะเปื้อนในคำสอนของเรา จะไม่รู้คุณค่าในคำสอนที่บริสุทธิ์ของเราแต่อย่างใด

เหตุการณ์หนึ่ง แม้ผู้ถือบวชหมั้นผ้ากาสาหวัดอยู่ ก็จะอ้างตัวว่าเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของเรา เขาเหล่านั้นจะทำให้พระธรรมคำสอนของเราตถาคตเกิดความวิบัติเศร้าหมอง จะพากันแก้ไขเพิ่มเติมคำสอนของเรา แล้วเอาความเห็นผิดของตัวเองที่เป็นความเห็นอันสกปรกมาผสมผสานกับคำสอนของเรา ตถาคต ทำให้ชาวพุทธทั้งหลายเกิดความเข้าใจผิด จะพากันตีความหมายในพระธรรมคลาดเคลื่อนไปจากเดิม ไม่ถูกต้องตามคำสอนของเราตถาคตแต่อย่างใด เมื่อนำไปปฏิบัติก็จะเป็นไปในมรรคผลนิพพาน จะเกิดความเข้าใจผิดไปว่า ในยุคสมัยนี้ได้หมดยุคสมัยของพระอรหันต์แล้ว ปฏิบัติอย่างไรก็ไม่ทำให้เกิดมรรคผลขึ้นมาได้ ชาวพุทธทั้งหลายก็ไม่ภาวนาปฏิบัติกัน แม้แต่การศึกษาเล่าเรียนในพระธรรมคำสอนของเราก็ไม่เอาใจใส่หรือศึกษามาแล้วก็ไม่พากันปฏิบัติตาม เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

# สุมนะเมตทัตที่ ๗

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิตเห็นชายคนหนึ่งเอาหนังสือมานั่งพับให้เป็นเชือกอยู่บนม้านั่ง แล้วมีสุนัขจิ้งจอกคอยกัดกินอยู่ เมื่อพับเชือกเสร็จแล้ว สุนัขจิ้งจอกก็กินหมดทันที

## พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนผู้มีจิตใจต่ำ ปัญญาทรมานจะได้รับสมมติยกย่องขึ้นเป็นผู้มีศถาบรรดาศักดิ์นั่งทำงานอยู่ในพระราชสำนักกระตือรือร้น อาศัยอำนาจพระบารมีของพระมหากษัตริย์ว่าราชการแผ่นดินแทนพระองค์อยู่เนื่องนิตย์ โดยความโง่เขลาเบาปัญญา พุดจาขาดความสำรวม กล่าวเปิดเผยความลับต่างๆ ในพระราชสำนักให้หมู่ประชาชนได้รู้ คนลัทธิ

ต่างๆ ที่ไม่มีความหวังดีต่อพระมหากษัตริย์อยู่แล้วได้ยื่นเข้า  
จึงนำเอาไปตีแผ่โฆษณาให้คนอื่นคลายศรัทธา หมดความเคารพและ  
ความเชื่อถือในราชวงศ์พระมหากษัตริย์ เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิด  
มีในภายภาคหน้าโน้น คนที่ไม่มีความหวังดีต่อพระมหากษัตริย์  
จะเป็นหนอนบ่อนไส้เสียเอง

# สุมิหเมมิ๓๓๐ที่ ๘

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิตเห็นโอ่งน้ำใหญ่และโอ่งน้ำเล็กตั้งอยู่ในที่แห่งเดียวกัน แล้วมีคนทั้งหลายแย่งกันตักน้ำใส่โอ่งน้ำใหญ่จนล้นเหลือ ส่วนโอ่งน้ำเล็กไม่มีใครตักน้ำใส่เลย

## พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น จะมีคนทำบุญโดยเลือกหน้าพระองค์ที่มีอายุมากพรรษามาก มียศถาบรรดาศักดิ์ในตำแหน่งต่างๆ จะมีคนให้ความสนใจ จะพากันถวายเครื่องไทยทานเป็นจำนวนมาก ล้วนแล้วแต่ของที่ดีๆ มีค่ามีราคา ข้าวปลาอาหาร ปิ่นโตถาขนาดใหญ่อั่งต่อหน้าจนเหลือเพื่อ ส่วนพระเล็กณรน้อยนั่งอยู่รอบข้าง ไม่มีใครคิดถวายอะไรเลย มีแต่นั่งดูตาปริบๆ

เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

# สุมิทเมตทัตที่ ๑

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิตเห็นสระน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำรอบนอกใสสะอาดเยือกเย็น ส่วนน้ำในกลางสระขุ่นข้นเป็นโคลนตม แล้วมีสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลาย พากันแย่งชิงกินน้ำในสระที่ขุ่นข้นเป็นตมนั้น ส่วนน้ำรอบนอกที่ใสสะอาดเยือกเย็น ไม่มีสัตว์ตัวใดอยากจะกินเลย

## พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนจะมีความโลภ ความอยากไม่อิ่มพอในเงินทองมากขึ้น การงานที่สะอาดบริสุทธิ์ และสุจริตไม่ยอมทำ ถือว่าเงินเดือนน้อยร่ำรวยซ้ำ ไม่พอกับ ความโลภความอยากของตัวเอง จึงได้ลงสมัครตัวเข้ามาใน



สภาสันนิบาต เพื่อจะมีอำนาจในการบริหารงานและบริหารเงิน  
 ของแผ่นดินได้อย่างเต็มที่ ใช้อุบายวิธีอันมีเล่ห์เหลี่ยมทุจริต  
 คิดมิชอบในเงินของแผ่นดิน มีใครงยาวสาวได้สาวเอา จะได้เงิน  
 มาด้วยวิธีสกปรกอย่างไร จะไม่มีความละอายแก่ใจตัวเองเลย  
 ขอให้ได้เงินก้อนโตมากก็เป็นทีพอใจ ในลักษณะนี้จะมีกันทั่วโลก  
 มีทั่วทุกประเทศเขตแดน และจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น จะเกิด  
 ความยุ่งเหยิงในสภาสันนิบาตของประเทศนั้นๆ เพราะการแบ่งสัน  
 ตำแหน่งในการูดกินเงินภายในประเทศนั้นไม่ลงตัว ผู้นั้นจะได้  
 กินน้อย ผู้นั้นจะได้กินมาก ผู้นั้นจะไม่ได้กินอะไรเลย สุดท้ายก็  
 เกิดจืดชืดกันเอง เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

# สุมิเนเมิตซัทที่ ๑๐

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิตเห็นหม้อหุงข้าวหม้อเดียว มีความแตกต่างกัน ข้าวในหม้อซีกหนึ่งสุก ซีกหนึ่งดิบๆ สุกๆ อีก ซีกหนึ่งข้าวไม่สุกเลย

## พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนในโลกนี้จะมี ความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป อีกกลุ่มหนึ่งจะมีความเชื่อว่าเรา ตถาคตเป็นที่พึ่งที่เคารพจริง พระธรรมคำสอนของเราตถาคต เป็นสวากขาตธรรม เมื่อนำไปปฏิบัติให้ถึงที่สุดแล้วจะพ้นจาก ทุกข์ได้จริง เชื่อว่ามีมรรคผลนิพพานจริง นรกสวรรค์มีจริง กรรมดีกรรมชั่วให้ผลแก่บุคคลที่กระทำจริง ตายแล้วเมื่อยังมี

กิเลสตัณหาอยู่ เชื่อว่าได้มาเกิดใหม่ อีกกลุ่มหนึ่งยังไม่แน่ใจว่า  
 มรรคผลนิพพานในยุคสมัยนี้มีจริงหรือไม่ เพราะพระพุทธศาสนาได้  
 ล่วงเลยไปนาน พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความสมบูรณ์  
 อยู่หรือไม่ พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุมรรคผลนิพพาน  
 ในยุคนี้มีจริงหรือไม่ มีแต่ความสงสัยลังเลไม่แน่ใจ อีกกลุ่มหนึ่ง  
 ปฏิเสธว่ามรรคผลนิพพานไม่มี นรกสวรรค์ไม่มี ทำดีทำชั่วไม่ทำให้  
 ผลในภายหน้าชาติหน้าตายแล้วไม่ได้เกิดใหม่แต่อย่างใด ในช่วง  
 ปลายพุทธศาสนาโน้น คนจะเกิดเป็นมิจฉาภิภูมิจึงมีความเห็นผิด  
 มากขึ้นๆ ดังนี้

# สุมิทเมิตซัทที่ ๑๑

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิตเห็นคนพวกหนึ่ง  
เอาแก่นจันทน์แดงที่มีค่าราคาแพงไปแลกกับนมเปรี้ยวหม้อเดียว  
ซึ่งไม่สมค่าราคากันเลย

## พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนพวกหนึ่งจะเอา  
พระธรรมคำสอนของเราตถาคตไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตรา  
จะเขียนเป็นตำราเพื่อออกจำหน่ายขายกินหารายได้เพื่อเลี้ยงชีวิต  
เอาพระธรรมคำสอนของเราตถาคตทำเป็นการแสดงแต่งกลอน  
เพื่อผลประโยชน์ในกัณฑ์เทศน์ แสดงธรรมเพื่อเห็นแก่ค่าจ้าง  
รางวัลอันเป็นอามิส ไม่สมค่าราคากันเลย สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น

ในช่วงปลายศาสนาของเราตลาคตโน้น

ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ประการหนึ่ง ผู้หวังผลประโยชน์  
 ในเอกลภ จะเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาจัดฉาก  
 บังหน้า ใช้วาทศิลป์ของตัวเองให้เกิดประโยชน์ ตั้งเป้าหมายเอา  
 ไว้ว่า เทศน์ในครั้งนี้จะได้อะไรเทศน์เท่าไร นี่คือความหมาย  
 เอาแก่นจันทน์แดงไปแลกกับนมเปรี้ยว ส่วนแก่นจันทน์แดง  
 เกรดเอที่มีคุณภาพสูงราคาแพงนั้น เป็นเรื่องความบริสุทธิ์  
 หมายถึงวิมุติมรรคผลนิพพานที่เป็นคุณธรรมในระดับสูง ยากที่  
 บุคคลจะปฏิบัติได้ หากมีผู้ปฏิบัติได้แล้ว จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะ  
 เรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลก ท่านใดได้ทำบุญให้ท่านกับท่าน  
 เหล่านี้ ก็จะได้บุญมากมหาศาลทีเดียว คณะศรัทธาทั้งหลาย  
 กำลังแสวงหาจ้องมองอยู่ว่า เมื่อไรหนอแก่นจันทน์แดงเกรดเอ  
 จะปรากฏขึ้นในโลกนี้เล่า หากมีผู้ส่องใสได้ประกาศตัวว่า  
 แก่นจันทน์แดงเกรดเอได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ปีนั้นวันทีนั้นเมื่อไร  
 เงินทองก็จะไหลมาเทมาอย่างท่วมท้นทีเดียว ชาวพุทธทั้งหลาย  
 ที่มีความกระหายในบุญ ก็จะตื่นเต้นแย่งชิงกันเข้าไปทำบุญ  
 มากมาย และจะได้ฟังธรรมในระดับสูงอันเข้มข้นอีกด้วย ทุกคน  
 ก็ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนแสวงหาเงินทอง เพื่อนำไปบูชา

ธรรมแก่แก่นจันทน์แดงเกรดเอให้สนใจ ไม่น่า อาจจะมีแก่นจันทน์แดงเกรดเอปลอมท่อนใหม่เกิดขึ้นอีกก็เป็นได้ เงินทองก็จะแพร่สะพัดเต็มบ้านเต็มเมือง ถ้าแก่นจันทน์แดงเกรดเอปลอมเกิดมากเท่าไร ผู้ใจบุญกุศลก็จะได้พากันบำเพ็ญบุญกุศลบารมีอย่างเต็มที่ จะสมกับคำทำนายของพระพุทธเจ้าที่ได้ทำนายเอาไว้

แก่นจันทน์แดงเกรดเอที่ว่ามานี้ได้เกิดขึ้นแล้วหรือยัง ได้แลกับบนมเปรี้ยวหม้อเดียวหรือยัง ถ้ายังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าแน่นอน ขอชาวพุทธจงพากันเตรียมบนมเปรี้ยวเพื่อแลกับแก่นจันทน์แดง พระพุทธเจ้าทำนายไว้อย่างไร ก็จะต้องเป็นไปตามคำทำนายของพระพุทธเจ้าทุกประการ ผู้ที่จะเอาแก่นจันทน์แดงที่มีราคาแพงไปแลกับบนมเปรี้ยวหม้อเดียว คิดอย่างไร ดูแล้วมันไม่สมคุณค่ากันเลย ทำไมจึงตีความหมายในเรื่องความบริสุทธิ์ วิมุติ มรรคผล นิพพาน ต่ำต้อยน้อยราคาขนาดนั้น ไม่คุ้มค่ากับบนมเปรี้ยวหม้อเดียวเลย นี่คือจุดอ่อนของพระพุทธศาสนา ขอให้พุทธบริษัททั้งหลายจงช่วยกันรักษาดูแลปกป้องพระพุทธศาสนา นี้ไว้ให้เป็นสมบัติแก่ลูกหลานผู้ที่เกิดมาสุดท้ายภายหลัง ได้สักการะกราบไหว้ต่อไปชั่วกาลนาน ระวังอย่าให้คนหัวโสดเอาแก่นจันทน์แดงปลอมๆ มาแลกับบนมเปรี้ยวของเราอีกเลย จงมีสติปัญญารอบรู้

กับคนหัวใสเอาไว้บ้าง

มีพระวินัยข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสห้ามไว้ว่า ห้ามพระที่มีคุณธรรมวิเศษในตนที่เป็นจริงพูดให้ฆราวาสฟัง ถ้าพูดจะเป็นอาบัติ ถ้าพระองค์ที่เชื่อคำตรัสห้ามของพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแล้ว พระผู้ที่มีคุณธรรมวิเศษในตนจะไม่กล้าล่วงเกินต่อคำตรัสห้ามของพระพุทธเจ้าอย่างเด็ดขาดทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสห้ามไว้อย่างนี้ ก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วว่า จะทำให้พระพุทธศาสนาของพระองค์เสื่อมจะทำให้หมู่คณะพระสงฆ์มีความแตกแยก จะเป็นช่องว่างให้พระอริยชนที่ไม่มีความละเอียดได้โอกาสเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเอง และจะทำให้คณะพุทธบริษัทเกิดความสับสน ไม่รู้ว่าพระองค์ไหนเป็นองค์จริงหรือองค์ปลอม คนทั้งหลายอยากถวายปัจจัยสี่แก่พระที่มีคุณธรรมสูง พระปฤชชนจะเกิดความเดือดร้อนเพราะขาดปัจจัยสี่เพื่อเลี้ยงชีวิต คนทั้งหลายก็จะมองข้ามพระปฤชชนเหล่านี้ไป ไม่ให้ความเคารพเชื่อถือ พระปฤชชนก็จะอยู่ด้วยความลำบากขาดแคลน ในที่สุดก็จะพากันสึกจากพระไปเมื่อพระผู้ที่มีคุณธรรมสูงได้ตายไป ก็จะไม่มีการสืบต่อพระพุทธศาสนา คณะศรัทธาเคยให้ทาน เคยฟังธรรมจากพระผู้ที่มีคุณธรรมสูง

มาแล้ว จะไม่กลับมาให้ความเคารพแก่พระปुरुชุน ไม่ยอมกราบไหว้ พระองค์อื่นๆ อีกต่อไป พระพุทธศาสนาก็จะหมดไปจากโลกนี้

ด้วยเหตุนี้เอง พระพุทธเจ้าจึงตรัสห้ามพระที่มีคุณธรรมวิเศษในตนพูดให้ฆราวาสฟัง ในยุคนี้ ถ้าหากมีพระพูดอวดคุณธรรมวิเศษอยู่ ก็แสดงว่าพระองค์นั้นไม่เชื่อคำตรัสห้ามของพระพุทธเจ้า ถ้าหากพูดจริง ก็พูดเพื่อหวังผลประโยชน์ในลาภสักการะ คงไม่แตกต่างกันกับการเอาแก่นจันทร์แดงไปแลกกับนมเปรี้ยวหม้อเดียนั่นเอง ในสมัยพุทธกาล ไม่มีพระที่รู้คุณธรรมประกาศตัวเองให้ฆราวาสฟังแต่อย่างใด เพราะเชื่อฟังข้อตรัสห้ามของพระพุทธเจ้านั่นเอง

ที่สุดนี้ ขอให้พวกเราตั้งสติปัญญาให้ดี ให้มีศรัทธาประกอบด้วยปัญญา จะเชื่อในสิ่งใดจงใช้ปัญญาพิจารณาให้มีเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงก่อน อย่าเป็นนิสัยเชื่ออะไรที่มงาย จะได้รับความเสียใจในภายหลัง



# สุมิทเมตพัทธ์ ๑๒

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิตเห็นน้ำเต้าแห้งเปล่า กลวงใน ตามธรรมดาแล้วจะลอยอยู่บนน้ำ แต่น้ำเต้าเปล่านั้น กลับตั้งจมลงในน้ำนั้นเสีย

## พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนดีมีความรู้มีสติปัญญาดี มีความรอบรู้ มีความฉลาด มีความสามารถ มีทั้งพระและฆราวาส จะไม่ได้รับความยกย่องเชิดชูในสังคม จะถูกการขัดขวางจาก กลุ่มคนพาลสันดานชั่วอยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็นฆราวาสก็ไม่มีโอกาสได้ทำงานในการบริหารประเทศชาติบ้านเมือง คนมีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีโอกาสได้รับเลือกตั้งเข้ามาในสภาสันนิบาต

หรือได้รับเลือกเข้ามาแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ทำงานเพื่อประเทศชาติ  
อย่างเต็มที่ จะมีกลุ่มคนทุจริตคิดมิชอบเพื่อหวังผลประโยชน์  
ต่างๆ เบียดสีให้ตกเก้าอี้ไป ในสายตาของกลุ่มมิฉฉาชีพเหล่านี้  
จะมองเห็นคนดีว่าเป็นตัวกาลกิณีของเขา ไม่ยอมที่จะให้เข้าไป  
รู้เห็นในความทุจริตคิดมิชอบของตน คนดีฯ จึงไม่มีในสังคมนี้เลย

ถ้าเป็นนักบวช ก็เป็นในลักษณะนี้เช่นกัน ท่านองค์ใดมี  
ใจบริสุทธิ์ผุดผ่องในพระธรรมวินัย มีความรู้ดีปฏิบัติชอบต่อ  
มรรคผลนิพพาน ท่านเหล่านั้นจะไม่มีใครให้ความสนใจ ไม่อยาก  
เข้าใกล้ ไม่อยากฟังธรรม จะมองเห็นว่าเป็นพระคร่ำครึล้าสมัย  
ไม่เกิดศรัทธา ไม่อยู่ในสายตาของเขาแต่อย่างใด เพราะใจไม่  
มีความเคารพเชื่อถือในท่านเหล่านั้น แม้แต่จะแบ่งปัจจัยสี่ที่มีอยู่  
อย่างเหลือเฟือก็ไม่เต็มใจ ถึงจะถวายให้ก็นิดหน่อยพอเป็นพิธี  
เท่านั้น ท่านเหล่านี้จึงมีชีวิตอยู่ด้วยความลำบาก ใครๆ ก็ไม่อยาก  
บวชเป็นพระในลักษณะนี้ ในที่สุด พระดีฯ มีคุณธรรม ก็จะค่อยๆ  
หมดไปในศาสนาของเราตถาคต เรื่องเหล่านี้จะเกิดมีในภายภาค  
หน้าโน้น

# สุมิหเมมิ๓๓๓ที่ ๑๓

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิตเห็นก้อนศิลาแห่งที่บ  
ขนาดใหญ่เท่าเรือน ลอยอยู่บนผิวน้ำเหมือนกับเรือสำเภาเปล่า  
ตามธรรมดาแล้วก้อนศิลาย่อมจมอยู่ใต้น้ำ แต่ก้อนศิลานั้นกลับ  
ลอยอยู่บนผิวน้ำ

## พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนพาลสันดานชั่ว  
คนทุศีล คนทุธรรม คนขี้โกง คนหัวประจบสอพลอ คนทุจริตคิด  
มิชอบ คนไม่มีความละเอียด จะได้เป็นที่ยกย่องเชิดชูในสังคม  
เป็นผู้มีบทบาท มีอำนาจ มีชื่อเสียงเกียรติยศ มีพวกพ้องบริวารมาก  
ถ้าเป็นฆราวาสก็จะมีแต่ผู้เชิดหน้าชูตา ไปไหนมาไหนมีแต่คน

เคารพยำเกรง มีฝูงชนให้การต้อนรับเอาใจ เรียกว่าเป็นกระจกบานใหญ่ให้แสงสะท้อนเงาของประเทศนั้นๆ สังคมของประเทศนั้น มีความเจริญหรือเสื่อมลง ก็ให้ดูกระจกบานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในสภาจะเป็นสื่อบอกประตุน้ำต่างของสังคมได้เป็นอย่างดี ประเทศใดมีตัวแทนในลักษณะใด จะรู้ว่าผู้ที่เลือกเขาเข้ามาก็เป็นลักษณะอย่างนั้น เขาจะเลือกเอาผู้ที่มีนิสัยลักษณะเดียวกัน

ถ้าเป็นนักบวช นักพรต ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ ศาสนาจะมีความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงก็ขึ้นอยู่กับบริษัททั้งสิ้น ลำพังพระอย่างเดียวจะโดดเด่นขึ้นในท่ามกลางของสังคมนั้นไม่ได้ พระที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังก็เพราะญาติโยมนำไปออกข่าวโฆษณาว่า องค์นั้นมีความขลังอย่างนั้น องค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ มีอภินิหารไปทางไหนก็นำไปออกข่าว องค์ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ องค์ไหนเป็นพระอริยเจ้า ฆราวาสก็จะเป็นผู้คาดการณ์ให้เอง ในยุคสมัยนั้น พระอรหันต์จะเกิดจากลูกศิษย์ยกให้เอง ศิษย์แต่ละครุ ศิษย์แต่ละสำนัก จะผลิตและกำหนดรูปแบบอาจารย์ของตัวเองให้เป็นพระอรหันต์ขึ้น เรื่องข้อวัตรปฏิบัติของอาจารย์ มีความเคร่งครัดอย่างไร ก็นำไปโฆษณาอย่างหยดย้อยทีเดียว

นี่เองก่อนศิลาแห่งทิบจึงได้ลอยอยู่บนผิวน้ำ มีความโดดเด่น

เห็นได้อย่างชัดเจน จึงเป็นธุรกิจในการค้าผ้ากาสาหวัดสตรีบังหน้า  
 เอาศาสนามาแอบอ้างหากิน เมื่อช่วงปลายศาสนาโน้น คนจะหมด  
 ความเลื่อมใสในศาสนาของเราตถาคต คนที่มีศรัทธาเบาบางก็  
 จะค่อยจืดจางไป เพราะเห็นความชั่วร้ายของพระยุคนั้นๆ ผู้ที่มี  
 ปัญญาดี มีความมั่นคง มีเหตุมีผล เขาจะแสวงหาพระที่เป็น  
 พระจริงๆ ได้อย่างถูกต้อง เมื่อปลายศาสนาโน้น เรื่องอย่างนี้จะ  
 ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

# สุมิทเมตพัทธ์ ๑๔

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิตเห็นนางเขียดน้อย  
ไล่กินงูเห่าตัวมหึมา เมื่อไล่ทันก็กระโดดคาบกลืนทันที

## พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น นักบวชองค์ที่มีชื่อเสียง  
โด่งดัง มีคำพูดเป็นวาทศิลป์ เคยแผ่พวงพานในการแสดงธรรม  
มีบทบาทในสังคม มีประชาชนให้ความเคารพเชื่อถือเป็นอย่างมาก  
ได้รับลาภ ยศ สรรเสริญจนลืมหิว ไม่มีสติ ไม่มีปัญญารักษาใจ  
ไม่มีความฉลาด จึงขาดในการสำรวจตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ  
ปล่อยให้ไปสัมผัสในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จึงทำให้ใจ  
เกิดอวิชชาารมณฺ์ คืออารมณ์แห่งความรักความใคร่ในกามคุณ

มีความกำหนดย่อมใจ จึงทำให้อินางเซียตน้อย (สตรี) ได้มองเห็น  
ช่องโหว่ จึงได้วางแผนหวานล่อม ด้วยมารยานานาประการ  
มีคำหวานอันหยดย้อย เหมือนน้ำอ้อยน้ำตาล ชโลมหัวใจงูเห่า  
จนหน้ามีดตาลาย หายใจไม่เต็มปอด อินางเซียตน้อยได้จั้งหะ  
ก็กระโดดคาบกลืนกินทันที เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภาย  
ภาคหน้าโน้น

# สุมิทเมตทัตที่ ๑๕

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิตเห็นหงส์สี่ทองทั้งหลาย  
ไปห้อมล้อมอีกา อีกาไปไหน ผุ่งหงส์สี่ทองทั้งหลายก็ห้อมล้อม  
เป็นบริวาร

## พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น พระณรผู้บวชใหม่  
ใจยังมีความบริสุทธิ์อยู่ในศีลในธรรม จะห้อมล้อมพระที่ทศิล  
ทุธรรม จะยกให้เป็นครูบาอาจารย์เพื่อเคารพกราบไหว้อย่าง  
เหลือเฟือ อีกานลาดมีเล่ห์เหลี่ยมในการหาอาหาร ฉันใด พระ  
ทศิลทุธรรมเหล่านี้ ก็ลาดมีเล่ห์เหลี่ยมในการแสวงหาลาภ  
สักการะได้ ฉันนั้น และแบ่งลาภสักการะให้แก่หงส์เล็กหงส์ใหญ่



ได้อย่างทั่วถึง ผุ่งหงส์ทั้งหลายจึงให้ความสำคัญในอิกาเป็นอย่างมาก ในยุคต่อไป ช่วงปลายศาสนาโน้น การเปลี่ยนไปในสังคมของสมณะนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ พระที่ทุศีลทุธรรมก็จะเพิ่มมากขึ้น พระเณรที่ขาดการศึกษาก็จะไม่รู้ธรรมวินัย ไม่เข้าใจว่าอะไรควรไม่ควร อะไรผิดศีล อะไรผิดธรรม จะไม่รู้ในหน้าที่ของตน เพียงบวชกันตามประเพณีเท่านั้น เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในกายภาคหน้าโน้น

ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า อนาคตในกายภาคหน้า พระเณรที่บวชใหม่ จิตใจยังบริสุทธิ์ มีใจเชื่อถือในพระพุทธเจ้า มีจิตใจเชื่อมั่นต่อพระธรรมวินัย แต่ยังอ่อนในภาคการศึกษา สติปัญญา ยังอ่อน ไม่รอบรู้ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่าที่ควร แต่มีความเคารพเชื่อถือในครูอาจารย์ของตนเอง ให้การอุปฐากราบไหว้ต่อครูอาจารย์อยู่เป็นนิจ เห็นพระเณรที่บวชมาก่อนให้ความเคารพต่อครูอาจารย์อย่างไร พระเณรที่บวชใหม่ก็ให้ความเคารพอย่างนั้น แต่หาไม่รู้ว่ามีอาจารย์ของตนเองเป็นผู้ทุศีลทุธรรม อาจจะถูกขาดจากการเป็นพระไปแล้วก็ได้ หรือเป็นผู้ไม่มีความละเอียดต่อพระธรรมวินัย ใจมีแต่ความโลภ ความโกรธ ความหลง ใจมีแต่ความอยากในลาภสักการะ พุดประจบประแจง

แก่ญาติโยมเพื่อหวังผลประโยชน์ ใจจึงดำเหมือนอีกา เมื่อได้  
เอกลาภมา ก็ได้แบ่งสันปันส่วนให้แก่หงส์เล็กหงส์น้อยตามสมควร  
เมื่อหงส์เล็กหงส์น้อยได้รับส่วนแบ่งในเอกลาภ ก็พากันเกิด  
ความพอใจยินดีในส่วนที่ได้รับ จึงพากันห้อมล้อมอ้อมเป็นบริวาร  
ของอาจารย์ต่อไป จึงนึกถึงบุญคุณในองค์อาจารย์อย่างไม่รู้ลืม  
ให้ความเคารพกราบไหว้กันต่อไป หากมีใครตำหนิครูอาจารย์  
ของตัวเอง ก็จะพากันให้ความอารักขาปกป้องอย่างเต็มที่ ไม่ให้  
ความสำคัญในพระธรรมวินัยแต่อย่างใด คอยแก้ต่างให้แก่ครู  
อาจารย์ของตัวเองจนถึงที่สุด นี่คือฝูงหงส์น้อยใหญ่ทั้งหลายที่  
ห้อมล้อมอีกาอยู่ตลอดเวลา เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภาย  
ภาคหน้าโน้น

# สุมิหเมิตพัทธ์ ๑๖

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิตเห็นฝูงแพะทั้งหลายพากันไล่จับเสื่อมาเป็นอาหาร พากันเคี้ยวกินอยู่กรอบๆ

## พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น ประชาชนทั้งหลายจะไม่พอใจในการปกครองแบบราชาธิปไตย จึงได้พากันจับกลุ่มเพื่อเรียกร้องต่อต้านการปกครองของพระราชา เพื่อให้ได้มาในการปกครองแบบประชาธิปไตย เพื่อให้พระราชาลดบทบาทลดอำนาจลงให้อยู่ในการปกครองภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกัน เมื่อพระราชาไม่ยินยอม ก็จะทำให้พากันทำการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ถ้าพระราชา

องค์ใดขัดขึ้น ก็ละปล้างในพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นๆ พร้อมด้วยพระราชวงศ์ให้หมดไปจากประเทศนั้นเสีย มีบางประเทศที่พระราชายินยอมตามคำเรียกร้องของประชาชน ยอมลงจากอำนาจเดิม คือราชาธิปไตย ประชาธิปไตยในบ้านนั้นเมืองนั้นก็พากันให้ความเคารพเชื่อถือในองค์พระมหากษัตริย์ จะพากันยกย่องเชิดชูในพระราชวงศ์นั้นจนสุดชีวิต เพื่อให้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นสมมติเทพ กราบไหว้เทิดทูนให้เป็นศูนย์รวมน้ำใจของประเทศนั้นๆ ตลอดไปสิ้นกาลนาน เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

# พุทธท้าวหาซ ๑๖ ๕๐

พระอาจารย์ทูล ขิปโปปณโณ

หนังสือเล่มนี้เป็นมรดกธรรมที่พระอาจารย์ทูล ขิปโปปณโณ อดีตเจ้าอาวาส วัดป่าบ้านค้อ เขียนขึ้นและจัดพิมพ์เป็นหนังสือครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแผ่แนวคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้า ซึ่งมุ่งเน้น การสร้างสัมมาทิฐิ ปัญญาความเห็นชอบ ให้เกิดขึ้นที่ใจ สำหรับผู้ที่ปรารถนา ความสุขในชีวิต ตลอดจนผู้ที่มีหวังมรรคผลนิพพาน

ผู้จัดพิมพ์ : วัดซานฟรานธัมมาราม  
ภาพปก : ธนวัฒน์ พิษณุวงศ์

## สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามพิมพ์จำหน่าย คัดลอก และพิมพ์ซ้ำเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ไปเผยแพร่ ทางสื่อทุกชนิดโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้สนใจกรุณาติดต่อ

วัดซานฟรานธัมมาราม 2645 Lincoln Way, San Francisco, CA 94122

โทร. ๑-๔๑๕-๗๕๓-๐๘๕๗ • watsanfran.org • watsanfran@yahoo.com

วัดป่าบ้านค้อ หมู่ ๗ ต.เขื่อน้ำ อ.บ้านฝ้อ จ.อุดรธานี ๔๑๑๖๐

โทร. ๐๘๙-๔๑๖-๗๘๒๕ • watpabankoh.com • watpabankoh@gmail.com

ผู้สนใจอ่านหนังสือธรรมะและฟังบันทึกเสียงธรรมเทศนา  
ของพระอาจารย์ทูล ขิปปปัญโญ สามารถดาวน์โหลดได้ที่

<http://watpabankoh.com>

<http://kpyusa.org>

<http://luangporthoon.net>

ผู้ใดมีความประสงค์จะสมทบทุนในการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ  
กรุณาติดต่อ คุณโสรัถยา สุริย์จามร soratya@yahoo.com  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 650-0-12774-8



**SAN FRAN DHAMMARAM TEMPLE**

SAN FRANCISCO